

# กระทรวงวิทย์ฯ จับมือเนกซ์สเตป เผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีภารกิจในการสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมให้แก่สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด เจ้าของโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม Good TV ผู้ผลิตรายการสารคดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารคดีเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านทางช่องรายการ Mysci และช่องของดีประเทศไทย

ในการนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอมรรักษ์ ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านทางช่อง Mysci และช่องของดีประเทศไทย ทางโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม Good TV เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้และข้อมูลของกระทรวงฯ ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ ช่อง Mysci เป็นช่องรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว ส่วนช่องของดีประเทศไทย เป็นช่องรายการสารคดีที่สร้างองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

(บรรยายภาพ)

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 3 จากซ้าย) และนายอมรรักษ์ ชมรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านทางช่อง MySci และช่องของดีประเทศไทย ทางโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Good TV โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ (ซ้ายสุด) นายณัชนพงค์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไพศาล จารุรัตนรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) และนายจิรวิจิติ โรจนานนท์ ผู้จัดการทั่วไป (ขวาสุด) บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด ร่วมในพิธีลงนาม